

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๑๗๙๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบสอง ระดับประเทศ)
(เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบสอง ระดับประเทศ) และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบสอง ระดับประเทศ) และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบสอง ระดับประเทศ) และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันดังกล่าว และแจ้งโรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบรับเข้าร่วมการอบรม ทางเว็บไซต์ www.obecimso.net ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๑, ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๕๒๑๖



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบสอง ระดับประเทศ)
และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศผลการแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบสอง ระดับประเทศ) และผลการคัดเลือกนักเรียน
เข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และต่อยอด
คัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ผ่านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบสอง ระดับประเทศ) มีนักเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัล จากการสอบแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลเพิ่มเติม ๗๐ คน (บัญชีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศ ๑ เพิ่มเติม) ได้แก่

รางวัลเหรียญทอง	จำนวน ๕ คน
รางวัลเหรียญเงิน	จำนวน ๑๓ คน
รางวัลเหรียญทองแดง	จำนวน ๒๑ คน
รางวัลชมเชย	จำนวน ๓๑ คน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ต่อยอดคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับรางวัล
จากเวทีแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ได้แก่

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๕ คน (บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ๔ เพิ่มเติม)

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบสอง ระดับประเทศ) และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้ม
ทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทย
ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ตามรายชื่อนักเรียนแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน